



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

เรื่อง สอบราคาก่อสร้างท่อถึงเหล็กทรงแฉมเป็ญ ถนนสายหาดส้มแป้น – บ้านทุ่งคา บริเวณที่ นสล.ป่าช้า หมู่ ๓ ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างท่อถึงเหล็กทรงแฉมเป็ญ ถนนสายหาดส้มแป้น – บ้านทุ่งคา บริเวณที่ นสล.ป่าช้า หมู่ ๓ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ม. และงานถึงกรอง ๑ ถึง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๕๒,๓๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมียุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทีมงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. มีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗๖,๑๕๐ บาท

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มี

คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้

๖. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น โดยให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาใน เวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ยื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันราชการ และในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น ๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชั้น ๒) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๒๕๐๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement .go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ www.hatsompaen.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพนัส แต่พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น

